

รายงานการสร้างอนุสาวรีย์
“ประชาธิปไตย”

และ

คำกล่าวตอบของ
พณฯท่าน นายกรัฐมนตรี
ในการเปิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ณ วันชาติ ๒๔๘๓

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๗ หน้า ๘๗๐

วัฒนาถาวร ตาม หลัก ไทยอารยธรรมใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดินสตาย

ในที่ที่สุดแห่งคำปราศรัยนี้ ข้าพเจ้าขออัญเชิญคุณพระไตร
สรณาคม และมรดกพระอริยสงฆ์ที่สถิตที่ทิวพนพิภพ จงดลบันดาลให้
ประเทศไทยที่รักของเราผ่านพ้นอันตรายพิบัติ เป็นอารยชาติอัน
วัฒนาถาวรอยู่ในสันภูมิภาคนี้อย่างดี และขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งมวล จง
ประสพแต่ความสุขสันต์ดี ไร้โรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุร้าย ถึง
พร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจอันยิ่งด้วยอิทธิพล ตมบูรณโพธิ์
ตลอดไปทุกทีพาราตรีภพ

- สวัสดิ์ -

รายงานการสร้างอนุสาวรีย์ "ประชาธิปไตย"

ศุภมัตถุ พระพุทธศาสน์นาคเป็นอดีตภาค ๒๔๘๓ พรรษา ปรวั
ยุบันต์มัย จันทรคตินิยม นาคสมพัคส์ร เศษฐมาต กางบั๊กษ์ จตุร
ถิติถิ์ สุริยคติภาต มิถุนายนมาต จตุรวิคติมส์รทิน จันทรวาร โดย
ภาตปริเนท

บัดนี้ เป็นอุคมมงคลภาตแห่งงานฉลองวันชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๓
ด้วยความสมัครไมตรีและความปรึคาปราโมทย์เป็นเอกฉันท์ประชา
ชาติไทยทั่วทุกส่วนแห่งราชอาณาจักรกำลังชุมนุมรอกฤษ์แห่งพิช้เบ็ด

อนุเสาวรีย์ " ประชาธิปไตย " ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการ
จัดสร้างขึ้นที่ตรงนี้ เพื่อเป็นถาวรนิมิตร์แห่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

ในนามของกรรมการสร้างอนุเสาวรีย์ " ประชาธิปไตย " กระผม
ขอประทานเงินอรยงานการสร้างพร้อมด้วยประวัติที่มาของอนุเสาว
รีย์ แก่ พล.จ. นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธีเปิดตั้งต่อไปนี้

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า การที่คณะราษฎรได้ขอรับพระราช
ทานรัฐธรรมนุญ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ นั้น หา
ได้กระทำไปด้วยความมุ่งร้ายหมายขำญทำนผู้ใดหรือด้วยความเห็น
แก่ตนของบุคคลใดในขณะนั้นไม่ แต่ด้วยความจงรักภักดีต่อประเทศ
ชาติอย่างแรงกล้าได้กระทำไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติตามรัฐธรรมนุญ และ
โดยคดีกลางอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนเพื่อมีส่วนมีเสียงใน
การจรรโลงประเทศ ทั้งนี้เพื่อจะได้ระดมกำลังช่วยกันแก้ความ
เดือดร้อนของประเทศ อันไม่มีทางเยียวยาประการใดในสมัยนั้น
ให้พินทุหายกลายเป็นคดีไป และในเวลาเดียวกันก็เปิดจิตต์ทางบูรณะ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปให้ทันเทียมอารยประเทศ ด้วย
การประดิษฐ์หลัก ๑ ประการไว้เป็นแนวนโยบายดำเนินการ ของ

รัฐบาล - ซึ่งกล่าวโดยสังเขปก็ได้แก่หลักเอกราช หลักความสงบ
ภายใน หลักสิทธิเสมอภาค หลักเสรีภาพ หลักเศรษฐกิจ และ
หลักการศึกษา

การเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นผลสำเร็จลงด้วยดีนั้น ก็
ได้อาศัยที่ได้รับความสนับสนุนและความร่วมมือร่วมใจจากประชา
ชาติไทยในสังคมนั้น ประหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
การกระทำของคนทั้งชาติ หรือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยมติมหาชน
ทั้งชาติก็ว่าได้ โดยเหตุดังนี้ในกาลสมัยต่อมา เมื่อมีผู้พยายามทำ
ลายล้างระบอบการปกครองนี้ พี่น้องร่วมชาติจึงได้ลุกขึ้นร่วมมือ
กับรัฐบาลช่วยกันปราบปรามจนสงบราบคาบ ทุกคราวที่ได้มีเหตุ
การณ์ที่จตุรคติหมิ่นชอบเช่นนี้เกิดขึ้น ทำให้จิตใจของประชาชาติ
สังคมนั้นยึดเหนี่ยวแน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวยิ่งขึ้น ในอันที่จะ
พิทักษ์และเทอดทูนรัฐธรรมนูญให้คงสถิตเป็นหลักชัยในการปกครอง
ของประเทศชาติโดยจิรัฐติกา

อนึ่ง ด้วยความร่วมมือแรงร่วมมือเป็นอันดีของประชาชนทั่วหน้า
ในระบอบรัฐธรรมนูญ รัฐบาลพร้อมด้วยข้าราชการและประชา
ชาติไทยทั้งปวงได้บูรณะประเทศชาติไว้ในเวลาอันน้อยนี้ ให้เจริญ
ก้าวหน้าไปโดยรวดเร็วรอบด้านเป็นประวัติการณ์

โดยเหตุที่การปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ ได้ยังผลยิ่งด้วยความ
ฉันทนาถาวรแก่ประเทศชาติตั้งได้กล่าวแล้ว จึงในงานฉลองวันชาติ
และธนีสัญญาใน พุทธศักราช ๒๕๑๒ พณฯ นายกรัฐมนตรี ใน
นามรัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศพิธีวางศิลาฤกษ์สร้าง
อนุสาวรีย์ " ประชาธิปไตย " ฉะเพาะหน้ามหาสถูปนิบาต ซึ่งชุมชน
กันอยู่อย่างคับคั่งในบริเวณที่ตรงนี้ *

ต่อแต่นั้นมา การสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ได้เริ่มลง
มือในเดือนกรกฎาคมศกเดียวกัน การก่อสร้างแล้วเสร็จ ณวันที่
๒๒ เดือนนี้ เวลา ๒๕ นาฬิกา สิ้นค่าใช้จ่ายในการสร้างประมาณ
๒๕๐,๐๐๐ บาท

อันว่าอนุสาวรีย์ที่ระดังไม่ว่า ณที่แห่งใด จักมีคุณค่าทาง
จิตต์ใจให้ยิ่งยืนนานได้ ก็ต่อเมื่อศุภนิมิตรอันก่อให้เกิดความหมาย
แห่งอนุสาวรีย์นั้น ๆ ได้มีปรากฏ โดยถนัดชัดแจ้ง จะมีศุภนิมิตร
อะไรเล่าที่ใช้แสดงเป็นความหมายของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้
ดียิ่งไปกว่าศุภนิมิตรอันเกี่ยวกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่ง
เป็นวันที่ให้กำเนิดแก่วันชาติ เป็นวันที่พันฟูและสถาปนาชีวิตจิตต์ใจ
ใหม่ในการสร้างชาติ ศุภนิมิตรเช่นว่านี้มีแสดงเป็นสำคัญอยู่แล้วใน
ส่วนประกอบของอนุสาวรีย์ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ * คือ

๑. บั๊กทัง ๔ ด้านของอนุสาวรีย์วัดสูงจากแท่นพื้น ๒๕ เมตร มีรัศมียาว ๒๕ เมตร วัดจากจุดศูนย์กลางของบ่อที่ตั้งพานรัฐธรรมนูญไปถึงขอบสุดของแท่นพื้น ส่วนสูงและยาวของส่วนประกอบตั้งกล่าวนี้ หมายถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

๒. ปืนใหญ่ที่ฝังรอบอนุสาวรีย์มี ๗๕ กระบอก หมายถึง พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นปีที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

๓. ภาพปูนซึ่งติดตั้งแสดงประกอบบริเวณโดยรอบของส่วนต่างบั๊กทัง ๔ หมายถึงประวัติการของคณะราษฎร ตลอดตำแหน่งนัยนี้หมายถึงแต่แยกย้ายกระทำกรเปลี่ยนแปลงการปกครอง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕

๔. พานรัฐธรรมนูญ ซึ่งตั้งอยู่บนบ่อกลางของอนุสาวรีย์ มีส่วนสูง ๓ เมตร หมายถึงเดือนที่ ๓ คือ เดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนเปลี่ยนแปลงการปกครอง

๕. รูปพระขรรค์ทั้ง ๒ ซึ่งตั้งประดับโดยรอบบ่อกลางที่ตั้งพานรัฐธรรมนูญ หมายถึงหลัก ๒ ประการ อันเป็นนโยบายของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

อนุสสาวรีย์ประชาธิปไตย นอกจากจะเป็นที่ระงับอารมณ์ความรู้สึก
ความวิมลาถาวรแห่งการปกครองระบอบใหม่แล้ว ยังเป็นสิ่งปวิตุ
สำคัญชิ้นหนึ่งของไทยที่เพิ่มความสง่างามให้แก่กรุงเทพมหานครและ
แก่นนคราชาดำเนิน ซึ่งเวลานี้ทางราชการกำลังบูรณะให้มีสภาพงดงาม
ขึ้นด้วยการปลูกสร้างอาคารตามโครงการแรกเริ่มที่ได้ตัดถนนสายนี้

ถนนประชาธิปไตยที่ตัดมาบรรจบกับอนุสสาวรีย์ประชาธิปไตย
และสะพานเฉลิมวันชาติ พ.ศ. ๒๕๘๓ ที่ข้ามคลองบางลำภู
ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของถนนสายนี้ ได้เปิดใช้การเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งแต่วันนี้แล้ว โดยท่านนายกเทศมนตรีนครกรุงเทพเป็นผู้กระทำ
พิธีเปิด ถนนประชาธิปไตยและสะพานเฉลิมวันชาติ ก็เป็นสาธารณ
ูปโภคที่ได้สร้างขึ้นใหม่อันจะเป็นอนุสรณ์ส่วนหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับการเปิดอนุสสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันนี้ ฉะนั้นจึงขอประทาน
เส้นอรายงานการสร้งโดยตั้งเขม เป็นประวัติฉบับเนื่องในชุดมมงคล
กรณด้วย

การสร้งถนนประชาธิปไตย เป็นการดำเนินนโยบายส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องต้องกันนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะส่งเสริมการ
จราจร และปรับปรุงเขตศพระนครส่วนนี้ให้ถูกสุขลักษณะดียิ่ง
ขึ้น ทั้งเป็นการสอดคล้องต้องกันกับโครงการผังเมืองโดยทั่วไปของ
กรุงเทพมหานครอีกด้วย เทศบาลนครกรุงเทพได้ตั้งคณะกรรมการ

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๗ หน้า ๑๗๒

เป็นผู้ดำเนินการสร้างถนนสายนี้ นับตั้งแต่เริ่มสำรวจแนวทางเป็น
ต้นมา จนการสร้างและการยกเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ รวมเป็นเวลา
๒๕ วัน ค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนประชาชิปไทย และสะพานเฉลิม
วันชาติ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๖๓,๖๕๔.๓๒ บาท

บัดนี้ ได้ขุดมฤกษ์มีหมายมงคล คณะกรรมการสร้างอนุ
สาวรีย์ ขอประทานอภัยเชิญ พล.ร. นายกรัฐมนตรี กระทำพิธีเปิด
อนุสาวรีย์ประชาชิปไทย เพื่อให้สถิตสถาพรเป็นหัตถ์ชัยของประชา
ชาติ ชั่วกาลนาน เทอญ

คำกล่าวตอบของ พล.ร. นายกรัฐมนตรี
ในการเปิดอนุสาวรีย์ประชาชิปไทย
ณ วันชาติ ๒๕๑๓

ท่านกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์
ประชาชิปไทยเพื่อมีลัทธิตั้งมั่นแห่ง แดนของวันชาตินี้ ณ ท่านของ
มหาสันนิบาตอาณาประชาราษฎร์และของค่าน้ำใจประเทศทั้งปวง

เมื่อได้ฟังรายงานการสร้างอนุสาวรีย์ประชาชิปไทยและสิ่งก่อสร้าง
ในร่มบวิเวณนี้ คือ ถนนประชาชิปไทย และสะพานเฉลิมวันชาติ

พ.ศ. ๒๕๗๓ ประกอบกับที่ได้มาเห็นประจักษ์แก่ตา ณ ที่นี้ด้วย
แล้ว ก็ทำให้บังเกิดความปลาบปลื้มยินดียิ่งนักในกรณีที่ชาติคู่รัก
ของเราได้จัดตั้งระบอบรัฐธรรมนูญขึ้น ซึ่งสร้างเสริม
ในเดชาชาติเรานี้ ในนามของประชาชาติไทย ข้าพเจ้าขอ
ประสงค์ความขอบใจอันบรรณการสร้างอนุสรณ์ชัย ถิ่น และ
สะพาน ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งบรรดาผู้มีส่วนในการสร้างผลออก
ถึงกรรมกรทุกคนโดยทั่วกัน

ข้าพเจ้าเห็นพร้อมด้วยกับท่านประธานกรรมการสร้างอนุสรณ์ชัย
ประชาชาติไทย ซึ่งได้มีคำสั่งถึงคุณอำนวย ประวิทย์ มาธของอนุสรณ์ชัย
นี้ และบรรดาอดีตรัฐมนตรีว่า การที่ชาติเราพร้อมกันตั้งสร้าง
อนุสรณ์ชัย ขึ้น นี้โดยได้ตั้งตั้งวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช
๒๕๗๕ เป็นสำคัญ ฉะนั้นเป็นวันที่ได้เริ่มต้นสร้างรัฐธรรมนูญ
ท่านย่อมทราบตั้งแต่แล้ว ว่า การที่ชาติไทยมีรัฐธรรมนูญนั้นกระทำ
ตามมติมหาชนเป็นใหญ่ จึงเป็นเหตุให้การปกครองระบอบรัฐ
ธรรมนูญมีรากฐานมั่นคงและสามารถประสทธิประสาทความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างกว้างขวางให้แก่ประเทศชาติทุกวิถีทางโดยแน่แท้ เรา
ทั้งชาติจึงได้พร้อมกันรับเอาวันที่ ๒๕ มิถุนายน เป็นวันชาติ เพราะ
ถือได้เหมือนหนึ่งว่า เป็นวันที่ให้กำเนิดการฟื้นฟูชีวิตจิตใจของชาติ
ขึ้นใหม่ ให้ดำเนินทันเทียมอารยประเทศ

การมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักการปกครองประเทศนั้น เป็นของ
จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับชาติที่เจริญรุ่งเรืองแล้ว เพราะความเจริญ
ของชาติย่อมขึ้นอยู่กับการตั้งข้อตั้งกฎและอำนาจความเป็นอยู่ของ
คนทั้งชาติให้มีระดับสูง ขบวนการของชาติในสังคมรวม
เมื่อเป็นเช่นนี้งานของชาติก็ต้องขยายออกไปอย่างกว้างขวางเป็น
ธรรมดา มีส่วนงานใหญ่และส่วนปลีกย่อยให้มากพอกับที่จะเป็น
ประโยชน์แก่ราษฎรโดยทั่วถึง งานนี้จะสำเร็จได้ด้วยดีก็โดยที่คนทั้ง
ชาติต่างมีส่วนมีเสียงและความร่วมแรงร่วมใจในการบำรุงประเทศ
ตามหน้าที่อันเป็นส่วนงานของตนตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ทอดพระมหากษัตริย์ไว้
ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของชาติ เป็นที่เคารพสักการเห็นการต้อง
ระมัดระวังและเป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวไทย ทั้งนี้เพื่อ
เป็นปัจจัยให้คนทั้งชาติสัมพันธ์กันดีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อ
อนุวัติตามรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์จึงทรงปฏิบัติในทาง
อันเป็นพระคุณแก่ชาติ ทรงเว้นการปฏิบัติพระองค์ในทางอันเป็น
พระเดช และทรงเว้นจากพระราชริยาวัตรใด ๆ อันจะเป็นทางนำ
มาซึ่งความตมจมนของประเทศ หรือก่อให้เกิดการเกลียดชังใน
พระองค์ท่านขึ้นได้ การปฏิบัติพระองค์ไปในทางไม่ดั่งงาม ย่อม
ไม่เป็นทางเจริญพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นที่ยอมรับของชาติ

ในด้านรัฐบาล ก็มีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน และดำเนินนโยบายตามแต่ ประชาชนส่วนมากจะเห็นชอบ มีข้าราชการประจำปฏิบัติตาม นโยบายโดยสัจของความรักชอบจากรัฐบาลเป็นเช่นๆ ตลอดกัน กันลงไป กับเพื่อที่จะเป็นหลักประกันให้รัฐบาลสิ่งของที่ราษฎร ต้องการ เราก็มีสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ควบคุมการบริหารของ รัฐบาลตลอดทุกระยะกาล หลังการมีคณะรัฐมนตรีของชาติจึง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและรัดกุม ทั้งไม่มีช่องที่จะให้เกิด การเลี้ยวซ้ายได้ ผลที่ประจักษ์ก็คือ เราได้ช่วยกันปรับปรุง ประเทศชาติของเราทั้งในแง่จิตใจและในแง่โอกาส ให้ เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วจนพอกล่าวได้ว่า ได้เข้าสู่ระดับ เดียวกับอารยประเทศ มากหลายที่เราได้ปรับปรุงกันมาก่อนเราเป็น เวลาช้านาน ซึ่งทั้งนี้ปรากฏว่าเป็นที่สับสนใจของประชาชาติโดยทั่ว กัน ข้าพเจ้าต้องขออภัยระแวงวิญญ์มรรณาพในการปฏิบัติงานและคุณ งามความดีของบรรดาข้าราชการไว้ในที่นี้ด้วย

ในทางฝ่ายบรรดาคนไทยผู้เป็นตัวแทนประชาชนผู้เป็นเจ้า ด้ยบุคคล ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบใหม่ ก็ได้ให้กำลังใจช่วยเหลือ และความร่วมมือร่วมใจแก่รัฐบาลเป็นอย่างดีในทุกๆ ทางเท่าที่จะพึง กระทำได้ ฉะนั้นในเมื่อรัฐบาลได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือและส่งเสริม

ในการอาชีพจนสุดความสามารถ เช่นเป็นต้นว่าในทางเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมก็ก้ ในการชอรัยงให้ลูกช้ประกอบ การงานเพื่อก่อสร้างสร้างคนและสร้างชาติก้ดี ฟื้นฟูชาวไทยก้ไม่ไ้ รังรอท้จะปฏิบัติตาม และหันมามีเจ้าชอช่วยเหลือกันสุดแต่จะทำได้ คนตะไม้คนตะมือท้งนยอมเป็นเพื่อนกันดีอย่างยิง

ในด้านการศึกษาที่เช่นเดียวกัน เราได้ช่วยกันส่งเสริมและสร้าง สรรคักำตั้งชนชนมีสมรรถภาพและความเข้มแข็งอย่างน่าพอกพูนใจ เราจะได้เห็นกำตั้งทหารของชาติประกอบขึ้นเป็นกระบวนส่งนส่งนาม เดินผ่านอนุสรณ์สำวรัยประชาธิปไตย ณ บัดนี้อยู่แต่ัง การได้มาซึ่ง กำตั้งทหารของชาติเห็นปานนระนี้ ไม่ใช่เพราะการปฏิบัติอันเข้มแข็ง และน่าชมเชยของเจ้าหน้าที่ทหารชายเดียว หากเป็นเพราะได้รับความเอาใจใส่ชอช่วยเหลือท้งกำตั้งกาย กำตั้งใจ และกำตั้งเงิน อดหนุนจากพี่น้องร่วมชาติตงอดจ่นชาวต่างประเทศด้วย

ความสำเร้จใหญ่หลวงนานาประการ ดังที่ข้าพเจ้าได้นำมากล่าว เพียงดังเชปนนี้ ตงนม้มุดการณ์สืบเนื่องมาแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นวันเบ้กทางให้มีรัฐธรรมนูญเป็นหลักรการ ปกครองประเทศไทยในบั้จจุบัน ในการระดึกถึงวันสำคัญยิ่งของ ชาตติงกกล่าวแล้ว จึงเห็นพร้อมกันนว่า สม่คจจะไ้สร้างอนุสรณ์สำวรัย ประชาธิปไตยขึ้นไว้สำหรับเป็นที่รวมจิตต์ใจของบรรดาพี่น้องชาว

ไทยให้เข้าด้วยกัน และด้วยความประสงค์ที่จะให้พี่น้อง
ชาวไทยมีความ มีศักดิ์มาเป็นเอกฉันท์ ในการสร้างชาติต่อไป จึง
ได้รวมเอาวันที่ ๒๔ มิถุนายน เป็นวันชาติ เพื่อทำการฉลองและ
รื่นเริงทั่วราชอาณาจักร

บัดนี้ได้อุทิศฤกษ์แล้ว ข้าพเจ้าขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั้ง
มาร่วมกับข้าพเจ้ากระทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขอ
ให้อนุสาวรีย์ นีติศาสตร์ภาพเป็นอนุสรณ์สถานอันศักดิ์สิทธิ์ ทรง
ไว้ซึ่งอิทธิบาทด้วยประการทั้งปวง เป้าปัจจัยใหญ่หลวง นำ
ชีวิตจิตใจของพี่น้องชาวไทยให้สัมฤทธิ์ผลตามศักดิ์สิทธิ์ในการสร้าง
ชาติที่รักของเราให้ยิ่งด้วยอารยธรรม ขอตั้งปณิธานอัญเชิญคุณ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันเป็นนิรโรคภัยคุ้มกัลยา จงได้
ปกปักรักษาประเทศชาติที่รัก ให้อยู่ดีสวัสดิ์ทั่วอาณาเขต เทอญ.